
sþ. 572. Fyrirspurn [273. mál]
til landbúnaðarráðherra um málefni loðdýrabænda.

Frá Ríkharð Brynjólfssyni, Steingrími J. Sigfússyni og Margréti Frímannsdóttur.

1. Hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar, eða hafa verið ákveðnar, til að styrkja stöðu
loðdýraræktar, einkum refaræktar, í kjölfar verðfalls á skinnum undanfarið?

2. Eftir hvaða reglum hefur verið farið við úthlutun leyfa til loðdýraræktar og eru
fyrirhugaðar breytingar á þeim í ljósi breyttra aðstæðna?


